

เข้าพักอย่างมั่นใจไร้กังวล

เรามุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย สุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีของแขกผู้เข้าพักด้วยมาตรการป้องกันรูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมและเคร่งครัดกว่าเดิม ให้แก่แขกผู้เข้าพักทุกท่านในทุกช่วงเวลาของการเข้าพักโดยมีมาตรการดังนี้



01 การเช็คอิน

แขกผู้เข้าพักมีตัวเลือกในการเช็คอินออนไลน์ก่อนเดินทางมาถึง และหลังจากที่ท่านเดินทางมาถึงโรงแรมกระเป๋าเดินทางทุกใบจะได้รับการฆ่าเชื้อทำความสะอาดก่อนนำเข้าสู่ห้องพัก



06 บาร์และร้านอาหาร

มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยสูงสุด โดยเราขอแนะนำให้ท่านทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ



02 ผู้ดูแลแขกผู้เข้าพัก

มีการแต่งตั้งผู้ดูแลแขกผู้เข้าพักในแต่ละบริเวณภายในโรงแรม เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในระดับสูงสุดในทุกจุดให้บริการที่มีการสัมผัสกับแขก



07 พื้นที่ออกกำลังกาย

มีการปรับลดความจุในพื้นที่ออกกำลังกายลงตามมาตรการในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล รวมถึงการเพิ่มตารางการทำความสะอาดพื้นที่ออกกำลังกาย มาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยทั้งหมดในพื้นที่ออกกำลังกายของเราเป็นไปตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด



03 เทคโนโลยีการทำความสะอาด

ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีระบบการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรคในระดับที่ดีที่สุดในห้องพักทุกแห่งของเรา โดยโรงแรมของเราหลายแห่งได้นำการฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี และเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ HVAC Hepa มาใช้



08 รถโดยสาร

พาหนะทุกคันของโรงแรมที่ใช้ในการรับส่งจากสนามบิน และ/หรือรถรับนำเที่ยวต่างๆ จะได้รับการฆ่าเชื้ออย่างละเอียดทุกครั้งหลังการใช้งาน พนักงานขับรถของเราปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเข้มงวดที่สุดและมีบริการแอลกอฮอล์ล้างมือในพาหนะทุกคัน



04 พื้นที่สาธารณะ

เราได้เพิ่มมาตรการการทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะภายในบริเวณโรงแรมทั้งหมด โดยเฉพาะบริเวณที่มีการสัมผัสได้ง่าย เช่น ลูกบิดประตูและปุ่มกดในลิฟต์ โดยเราปฏิบัติตามมาตรการในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเคร่งครัด



09 สมาชิกในทีม

สมาชิกในทีมทุกคนผ่านการฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 รวมถึงการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล



05 ห้องพักสำหรับแขก

ห้องพักทุกห้องผ่านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างละเอียดทุกครั้งหลังการเข้าพัก ทุกห้องพักมีชุดดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล พร้อมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับแขกผู้เข้าพักแต่ละท่าน มีบริการเปลี่ยนผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู และเสื่อผ้าทุกวันและซักด้วยอุณหภูมิสูง แขกผู้เข้าพักสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ทำความสะอาดห้องพักหรือไม่และในช่วงเวลาใด



10 การเช็คเอาท์

แขกผู้เข้าพักมีตัวเลือกในการเช็คเอาท์ออนไลน์ก่อนเดินทางกลับ เพื่อลดการสัมผัส ตามมาตรการในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล